

## แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (สำนักปลัด)	รวม	420,000	บาท
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ)	รวม	420,000	บาท
ค่าใช้สอย			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	รวม	160,000	บาท

หมวด	ประเภท	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ค่าใช้สอย	รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับ การการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะ รายจ่ายหมวด อื่นๆ	๑.โครงการสัตว์ ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรค โรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าจ่ายเป็นค่า วัคซีน พร้อมอุปกรณ์ในการฉีด ฯลฯ ตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน ที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๕/๑๐๔๒ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นไปตามแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ๔ ปี ฉบับเพิ่มเติม พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๒ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้/ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น)
ค่าใช้สอย	รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับ การการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะ รายจ่ายหมวด อื่นๆ	๒.โครงการสำรวจ ข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียน สัตว์	๑๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ค่าสำรวจ ข้อมูลจำนวนสัตว์ และค่าขึ้นทะเบียนสัตว์ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๕/๑๐๔๒ ลง วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นไปตาม แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง แวง ๔ ปี ฉบับเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๓ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้/ตั้ง จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น)

หมวด	ประเภท	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะ รายจ่ายหมวด อื่นๆ	๓.โครงการ ป้องกันและระงับ โรคติดต่อ	๕๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและ ระงับโรคติดต่อ จ่ายเป็นค่าฝึกอบรมสร้าง ความรู้ความเข้าใจโรคติดต่อ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าป้าย ค่าเอกสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้/ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองแวง ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ หน้าที่ ๓๓ ลำดับที่ ๖ (ปรากฏในแผนงาน สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น)
ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะ รายจ่ายหมวด อื่นๆ	๔.โครงการ ส่งเสริมการใช้ เกลือไอโอดีน	๕๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการใช้ เกลือไอโอดีน จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าป้าย ค่าเอกสาร ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๕/ ๑๑๗๕ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล หนองแวง ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๔ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้/ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น)

<p><b>ค่าวัสดุ</b></p>	<p><b>รวม</b>      260,000    บาท</p>
<p><b>วัสดุงานบ้านงานครัว</b></p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ใน กิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เช่น ไม้กวาด เข่ง แปรง  ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)</p>	<p>จำนวน      60,000      บาท</p>
<p><b>วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</b></p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ วัคซีนป้องกันโรคต่างๆ เช่น ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์น้ำยาเคมี ยา รักษาโรค ทรายอะเบท น้ำยาฆ่าเชื้อไข้หวัดนก น้ำยาเครื่องพ่นกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย และอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้/ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข อื่น)</p>	<p>จำนวน      200,000    บาท</p>

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	รวม	300,000	บาท
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)	รวม	300,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	250,000	บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (03)

หมวด	ประเภท	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ค่าใช้สอย	รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะ รายจ่ายหมวด อื่นๆ	๑.โครงการจัด งานวันเด็ก แห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ เป็นค่าดำเนินการ ค่าของขวัญ เงิน รางวัล อาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ ฯลฯ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการค่าใช้จ่ายใน การจัดงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล หนองแวง ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๓๒ ลำดับที่ ๔ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้/ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)

หมวด	ประเภท	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะ รายจ่ายหมวด อื่นๆ	๒.โครงการ แข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด (หนองแขวงเกมส์ ) (ครั้งที่ ๑๙ )	๑๕๐,๐๐๐	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาด้าน ยาเสพติด (หนองแขวงเกมส์) จ่ายเป็น ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ ค่า น้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ ฝึกซ้อมเข้าร่วมการแข่งขันค่าของสมนาคุณ กรรมการตัดสิน ค่าของขวัญ ของรางวัล เงิน รางวัล ค่าตอบแทนกรรมการประจำสนาม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการแข่งขัน กีฬา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง แขวง ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ หน้าที่ ๓๖ ลำดับที่ ๓ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้/ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)

หมวด	ประเภท	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะ รายจ่ายหมวด อื่นๆ	๓.โครงการส่ง นักศึกษาเข้าร่วม การแข่งขันใน ระดับต่างๆ	๕๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในการแข่งขันต่างๆ จ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายโครงการค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมเข้าร่วมการแข่งขัน ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการแข่งขันกีฬา ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ หน้าที่ ๓๖ ลำดับที่ ๒ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้/ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)

ค่าวัสดุ

รวม 50,000 บาท

วัสดุกีฬา

จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ ตาข่าย เปตอง ฯลฯ ตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาให้กับหมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เพื่อใช้สำหรับฝึกซ้อม และแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ เพื่อให้เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไปได้เล่นกีฬา ออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติดตั้งจ่ายจากเงินรายได้/ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)

## แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	รวม	565,000	บาท
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ)	รวม	275,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	275,000	บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (03)

หมวด	ประเภท	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	รายละเอียดคำชี้แจง
ค่าใช้สอย	รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับ การการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะ รายจ่ายหมวด อื่นๆ	๑.โครงการจัด งานส่งเสริมการ การปฏิบัติธรรม เข้าปริวาสกรรม	๕,๐๐๐	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานเพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติ ธรรมการเข้าปริวาสกรรม ค่าตอบแทนใช้สอยและ วัสดุ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าน้ำปานะ ค่าป้าย โครงการ ฯลฯ ฯลฯ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ๔ ปี ฉบับ เพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๑ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้/ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)
ค่าใช้สอย	รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับ การการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะ รายจ่ายหมวด อื่นๆ	๒.โครงการ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยววัน มาฆบูชา	๕๐,๐๐๐	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ ท่องเที่ยว ทำบุญ วันมาฆบูชา เป็นค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าเช่า เครื่องขยายเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าป้าย โครงการ ค่าวัสดุ ฯลฯ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ๔ ปี ฉบับเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๑ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้/ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

หมวด	ประเภท	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะ รายจ่ายหมวด อื่นๆ	๓.โครงการจัด งานวันลอย กระทง	๑๐๐,๐๐๐	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานเพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันลอยกระทง ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าเช่าเดินท์ ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน ค่าเช่าระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ค่าเงินรางวัล ค่าของสมนาคุณกรรมการ ตัดสิน ค่าตอบแทนมหรสพ ค่าตอบแทนการแสดง ค่าเช่าชุดการแสดง ค่าเช่าชุดนางนพมาศ ค่าจ้าง เหมาบริการ ค่าของรางวัล ฯลฯ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๒๖ ลำดับที่ ๑๑ ตั้งจ่าย จากเงินรายได้/ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)
ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะ รายจ่ายหมวด อื่นๆ	๔.โครงการจัด งานเข้าพรรษา	๔๐,๐๐๐	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าจัดซื้อ เทียนเข้าพรรษา ค่าตกแต่งขบวนแห่เทียน ค่า เครื่องไทยธรรม ค่าจัดซื้อผ้าอาบน้ำฝน ค่าเช่า เครื่องขยายเสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ว่างเครื่องดื่ม ค่าปัจจัยถวายพระค่าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ ฯลฯ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๒๘ ลำดับที่ ๑๔ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น)



หมวด	ประเภท	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะ รายจ่ายหมวด อื่นๆ	๕.โครงการ ทำบุญเยี่ยมวัด ช่วงเทศกาล เข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการค่าจัดซื้อดอกไม้รูป เทียนค่าเครื่องไทยธรรม ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม ค่า ป้ายโครงการ ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ ฯลฯ ตามหนังสือสั่งการที่เป็นฐาน อำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๒๘ ลำดับที่ ๑๘ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้/ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)
ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะ รายจ่ายหมวด อื่นๆ	๖.โครงการจัด กิจกรรมงานรัฐ พิธี	๓๐,๐๐๐	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมงาน รัฐพิธี เช่น งานรับเสด็จพระมหากษัตริย์และพระ บรมวงศานุวงศ์ งานรับเสด็จพื้นที่ทรงงาน และ กิจกรรมงานรัฐพิธีอื่นๆ ตามนโยบายรัฐบาล จ่าย เป็นค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ ธงตราสัญลักษณ์ ค่า วัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าน้ำ ดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมารถ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ฯลฯ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๒๘ ลำดับที่ ๒๐ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้/ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

หมวด	ประเภท	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะ รายจ่ายหมวด อื่นๆ	๗.โครงการจัด งานรื่นเริง สงกรานต์	๓๐,๐๐๐	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดขบวนแห่ สงกรานต์ จ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่า วัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าเครื่องแต่งกายประจำขบวนแห่ ค่าตอบแทนการแสดง ค่าป้าย ค่าเช่าเครื่องเสียง ตั้งงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองแวง ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๓๓ ลำดับที่ ๑๐ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้/ตั้งจ่าย จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น)

งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	รวม	290,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	290,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	90,000	บาท

(1) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโคกสูง ตามโครงการจัดกิจกรรมงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องต้นบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จำนวน 45,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

(2) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโคกสูง ตามโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและมาฆบูชาสามัคคีธรรมในมิตีพุทธศาสนา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จำนวน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

(3) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโคกสูง ตามโครงการ  
จัดงานประเพณีสงกรานต์ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จำนวน  
25,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา  
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

**เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์**

จำนวน 200,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1- 10 ตาม  
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านหมู่บ้านละ 20,000 บาท เพื่อเป็นค่า  
ดำเนินโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน การอนุรักษ์และสืบสาน  
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น การพัฒนาจิตสำนึกในการสืบทอด การทำนุบำรุง  
ศาสนา เป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
(ปรากฏใน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)